

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 208/2567

8 พฤศจิกายน 2567

CORPORATES

อันดับเครดิตองค์กร:	A
แนวโน้มอันดับเครดิต:	Stable

วันที่ทบทวนล่าสุด: 16/11/66

อันดับเครดิตองค์กรในอดีต:

วันที่	อันดับเครดิต	แนวโน้มอันดับ เครดิต/ เกรดที่ปรับ
04/11/64	A	Stable
08/11/62	A-	Positive
17/09/52	A-	Stable

ติดต่อ:

สรินทร์ ขอสุโขพิบูลย์
sarinthorn@trisrating.com

หัตยานี พิทักษ์ปฐพี
hattayanee@trisrating.com

วจี พิทักษ์ไพบูลย์กิจ
wajee@trisrating.com

อิติ การุณยานนท์, Ph.D., CFA
thiti@trisrating.com



WWW.TRISRATING.COM

* รายงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายงานฉบับภาษาอังกฤษ

เหตุผล

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะที่แข็งแกร่งของบริษัทในการให้บริการคนไข้ 2 กลุ่มหลักคือกลุ่มคนไข้ที่ชำระเงินสดซึ่งมีรายได้ระดับปานกลางและกลุ่มคนไข้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ตลอดจนงบการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตก็มีข้อจำกัดจากสถานะที่มีการแข่งขันสูงในธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพ ตลอดจนความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้ป่วยชาวต่างชาติ

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

มีฐานผู้ป่วยที่หลากหลายในเครือข่ายโรงพยาบาลขนาดใหญ่

ความแข็งแกร่งด้านการแข่งขันของบริษัทเกิดจากประสบการณ์ที่ยาวนานในการให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทยของบริษัท รวมถึงประสบการณ์ในตลาดธุรกิจสุขภาพที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ครอบคลุม และการบริหารจัดการต้นทุนที่มีวินัย ทั้งนี้ ณ เดือนสิงหาคม 2567 บริษัทมีเครือข่ายโรงพยาบาลทั้งสิ้น 16 แห่งและมีคลินิกอีก 2 แห่ง โดยจำนวนเตียงจดทะเบียนสำหรับรองรับผู้ป่วยในมีทั้งสิ้น 2,313 เตียง บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 1.18 หมื่นล้านบาทในปี 2566 และ 5.7 พันล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 3 ในกลุ่มผู้ให้บริการด้านสุขภาพเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดที่ประมาณ 5%

บริษัทเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยภายใต้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมของไทย โดยมีจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ลงทะเบียนกับโรงพยาบาลในเครือของบริษัททั้งสิ้น 1.02 ล้านคน ณ เดือนมิถุนายน 2567 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 8% ของจำนวนผู้ประกันตนทั้งหมดในระบบประกันสังคมทั่วประเทศ บริษัทสร้างรายได้ประมาณหนึ่งในสามจากการให้บริการทางการแพทย์แก่กลุ่มคนไข้ในระบบประกันสังคม ทริสเรทติ้งมองว่าการที่บริษัทมีฐานผู้ประกันตนจำนวนมากจะช่วยให้เกิดการประหยัดจากขนาดและเอื้อต่อการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพอีกด้วย

สำหรับกลุ่มคนไข้ที่ชำระเงินสดนั้น บริษัทเน้นคนไข้ที่มีรายได้ในระดับปานกลางเป็นหลักในขณะเดียวกันก็ยังขยายฐานคนไข้ไปยังกลุ่มตลาดระดับรายได้สูงเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติอีกด้วย ในกรณีนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายฐานรายได้โดยเน้นไปที่การรักษาโรคเฉพาะทางและการรักษาพยาบาลโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการให้บริการทางการแพทย์เชิงรุกด้วยเช่นกัน

การให้บริการทางการแพทย์ใหม่ ๆ ช่วยขยายฐานรายได้

บริษัทขยายการให้บริการทางการแพทย์เพิ่มเติมให้ครอบคลุมเพื่อขยายฐานผู้ป่วยและช่วยสร้างรายได้ที่มาจากหลากหลายแหล่ง ซึ่งรวมถึงการให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุก (Proactive Promotion and Prevention) และการรักษาโรคเฉพาะทางที่หลากหลายมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง เช่น การฉายรังสีรักษามะเร็ง ศัลยกรรม

ความงาม และคลินิกเฉพาะทางอื่น ๆ โดยคาดว่าด้วยการขยายการให้บริการทางการแพทย์ดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทเข้าถึงกลุ่มผู้ป่วยในพื้นที่กว้างมากขึ้นและช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้

เมื่อไม่นานมานี้ บริษัทได้เปิดคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมรังสีรักษาเกษมราษฎร์ อาร์ ซึ่งเป็นคลินิกรังสีรักษาเฉพาะทางซึ่งใช้อุปกรณ์ฉายรังสีขั้นสูงแห่งแรกของบริษัท บริษัทเริ่มให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยในระบบประกันสังคมภายในเครือข่ายโรงพยาบาลของบริษัทเอง บริษัทยังมีแผนจะขยายการให้บริการไปยังผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยประกันสังคมที่ส่งต่อในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย ปัจจุบัน คลินิกดังกล่าวให้บริการแก่ผู้ป่วยประมาณ 35-40 รายต่อวัน และยังสามารถขยายเวลาทำการเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดให้บริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ในจังหวัดสำคัญต่าง ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครราชสีมา และระยอง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมแก่กลุ่มผู้ประกันตนและผู้ป่วยอื่นๆ ทั้งในหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐด้วย ซึ่งบริการนี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้บริการที่มีคุณภาพในการดูแลสุขภาพฟันแก่ผู้ป่วยโดยตรงและเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้รับบริการ โดยบริษัทมีแผนจะขยายการให้บริการไปยังพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต

มีความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมในระบบการรักษาพยาบาลภาครัฐของประเทศไทย บริษัทประสบกับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการจ่าย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาการให้บริการ การปรับปรุงนโยบายให้ครอบคลุมโรคเฉพาะทางและการรักษาขั้นตอนการรักษา และสถานะทางการเงินของรัฐบาล เป็นต้น ทั้งนี้ ปัญหาที่พบได้บ่อย ได้แก่ การลดอัตราค่าบริการจ่ายและอัตราค่ารักษาพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและอยู่ในช่วงที่งบประมาณมีจำกัด ตัวอย่างเช่น ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2566 งบประมาณประกันสังคมสำหรับการรักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงมีไม่เพียงพอซึ่งทำให้มีการปรับลดอัตราค่ารักษาในกลุ่มการรักษาโรคซับซ้อนลงจาก 12,000 บาทเหลือ 7,200 บาทต่อคนน้ำหนักสัมพัทธ์ปรับตามวันนอน (Adjusted Relative Weight -- Adj. RW) ซึ่งการปรับลดรายการดังกล่าวส่งผลให้รายได้ที่รับรู้จากการรักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงของบริษัทลดลงประมาณ 80 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 ในกรณีนี้ บริษัทและโรงพยาบาลเอกชนอื่น ๆ ที่อยู่ในระบบประกันสังคมกำลังเจรจากับสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้มีการประกันอัตราค่าบริการจ่ายหรือให้มีการเพิ่มงบประมาณ

คาดว่ารายได้จะเติบโตในระดับปานกลางในช่วงปีประมาณการ

ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้ของบริษัทจะเติบโตในระดับปานกลางในช่วงปี 2567-2569 โดยมีปัจจัยส่งเสริมจากจำนวนผู้ป่วยชาวไทยที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเติบโตของจำนวนผู้ป่วยประกันสังคม และการขยายบริการทางการแพทย์ใหม่ ๆ ซึ่งรวมถึงการดูแลสุขภาพเชิงรุกและการรักษาโรคเฉพาะทาง นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นของโรงพยาบาลในเครือของบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่ เช่น โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (KIH) อรัญประเทศและเวียงจันทน์ รวมถึงโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (KH) ปราจีนบุรี ก็คาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบางประการก็อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทในปี 2567 ได้ด้วยเช่นกัน อาทิ การลดลงของรายได้จากผู้ป่วยชาวคูเวตที่มีอัตราค่าโรสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการรักษาโรคแผลเบาหวานที่เท้า อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบสวัสดิการของประเทศคูเวต รวมถึงรายได้จากการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงในระบบประกันสังคมที่ลดลงอีกด้วย แม้ว่ารายได้จากผู้ป่วยชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง และตลาดเกิดใหม่อย่างเช่นประเทศลิเบียจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถชดเชยการลดลงของรายได้จากประเทศคูเวต ปัจจุบันบริษัทกำลังติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและรอการแจ้งรายชื่อโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองที่ได้รับการปรับแก้ไขแล้ว ทั้งนี้ การคาดการณ์พื้นฐานของทริสเรทติ้งไม่ได้รวมเอาการกลับมาของผู้ป่วยชาวคูเวตจำนวนมากไว้ในสมมติฐานด้วย อย่างไรก็ตาม หากโรงพยาบาลของบริษัทได้รับการรวมให้อยู่ในรายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านคุณสมบัติก็อาจส่งผลต่อรายได้และกำไรของบริษัท

ทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่า EBITDA ของบริษัทจะอยู่ในช่วง 3.0-3.5 พันล้านบาทต่อปีในช่วงประมาณการ โดยคาดว่าอัตรากำไรต่อรายได้ (EBITDA Margin) จะอยู่ที่ประมาณ 24% ในปี 2567 และจะปรับตัวดีขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทำกำไรในปี 2567 อาจถูกกดดันจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น ต้นทุนค่าใช้จ่ายบุคลากรทางการแพทย์ และค่าธรรมเนียมแพทย์ อีกทั้งยังรวมถึงการลดลงของรายได้จากผู้ป่วยชาวคูเวตที่มีอัตราค่าโรสูงด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินมาตรการเชิงกลยุทธ์หลาย ๆ อย่าง เช่น การปรับโครงสร้างเงินทุนของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ เพื่อลดผลกระทบจากการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (SG&A) ลดลง

ในอนาคตทริสเรตติ้งคาดการณ์ว่าการทำกำไรของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้นจากโรงพยาบาลใหม่ที่สร้างรายได้และกำไรที่ดีขึ้น รวมถึงการปรับปรุงโรงพยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาและรองรับผู้ป่วยให้มากขึ้น ตลอดจนการขยายบริการทางการแพทย์ขั้นสูงและการรักษาโรคเฉพาะทาง นอกจากนี้ การมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรและอัตรากำไรได้อีกด้วย

มิงการเงินที่แข็งแกร่ง

ทริสเรตติ้งคาดการณ์ว่าสถานะทางการเงินของบริษัทจะยังคงแข็งแกร่ง โดยบริษัทจะมีมิงดุลที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องที่เพียงพอในช่วง 3 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ณ เดือนมิถุนายน 2567 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1.4 พันล้านบาท ลดลงจากระดับ 1.6 พันล้านบาทในปี 2566 และจากระดับ 3.9 พันล้านบาทในปี 2565 โดยบริษัทได้ทำการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและเงินกู้ยืมจากธนาคารที่ครบกำหนดชำระ ซึ่งทำให้บริษัทมีสถานะเงินสดสุทธิในปี 2566 และมีสถานะใกล้เคียงเงินสดสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA และอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทอยู่ในระดับที่ต่ำมาก

ในอนาคตทริสเรตติ้งคาดว่าค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนของบริษัทจะอยู่ในช่วง 1.0-1.6 พันล้านบาทต่อปีในระยะ 3 ปีข้างหน้าเพื่อใช้สำหรับการบำรุงรักษาโรงพยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกในเครือ รวมทั้งพัฒนาโครงการใหม่ ๆ เป็นหลัก โดยปัจจุบันบริษัทมีโครงการสร้างโรงพยาบาลใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุวรรณภูมิขนาด 268 เตียงและโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ระยองขนาด 200 เตียงโดยใช้งบลงทุนสำหรับการก่อสร้างและอุปกรณ์รวมทั้งสิ้นประมาณ 2.6 พันล้านบาท ทั้งนี้ จากประมาณการของทริสเรตติ้งคาดว่ากระแสเงินสดของบริษัทน่าจะเพียงพอที่จะครอบคลุมการลงทุนส่วนใหญ่เหล่านี้โดยอาจมีความต้องการเงินทุนเพิ่มเติมอีกเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ หากไม่มีการซื้อกิจการหรือการลงทุนจำนวนมากโดยใช้แหล่งที่มาจากเงินกู้ ทริสเรตติ้งก็คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ของบริษัทจะยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำมากในช่วงเวลาประมาณการ

มีสภาพคล่องที่เพียงพอ

ทริสเรตติ้งประเมินว่าบริษัทจะมีสภาพคล่องที่เพียงพอ โดยมีเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการชำระภาระผูกพันต่าง ๆ ในช่วงเวลา 12 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ ณ เดือนมิถุนายน 2567 บริษัทมีแหล่งเงินทุนจากเงินสดในมือและรายการเทียบเท่าเงินสดที่จำนวนประมาณ 1.6 พันล้านบาท รวมถึงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารที่ยังไม่ได้เบิกใช้อีกจำนวน 3.7 พันล้านบาท ในขณะเดียวกัน ทริสเรตติ้งคาดว่าบริษัทจะมีเงินทุนจากการดำเนินงานที่ระดับประมาณ 2.5 พันล้านบาทในปี 2567 โดยที่บริษัทจะใช้เงินทุนในการลงทุนและชำระเงินกู้จากธนาคารที่ครบกำหนดชำระในช่วง 12 เดือนข้างหน้าซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ระยะสั้นประมาณ 1 พันล้านบาทและเงินกู้ระยะยาวอีกจำนวน 125 ล้านบาท ในส่วนของเงินลงทุนที่รวมค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงพยาบาลในเครือและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ นั้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.6 พันล้านบาทในปี 2567

โครงสร้างหนี้

ณ เดือนมิถุนายน 2567 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 1.4 พันล้านบาท โดยหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนของบริษัทจำนวน 0.38 พันล้านบาทเป็นหนี้ของบริษัทย่อยซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 28% ของหนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

- รายได้ในปี 2567 จะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.22 หมื่นล้านบาทและจะเติบโตในอัตรา 4%-5% ต่อปีในช่วงปี 2568-2569
- EBITDA Margin จะอยู่ในช่วง 24%-25% ในช่วงปีประมาณการ
- เงินลงทุนรวมจะอยู่ที่จำนวนประมาณ 4 พันล้านบาทในช่วง 3 ปีข้างหน้า

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรตติ้งว่าบริษัทจะยังคงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งในการให้บริการแก่กลุ่มคนไข้ที่ชำระเงินสดและกลุ่มคนไข้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม รวมทั้งยังคงสถานะทางการเงินที่ดีเอาไว้ได้ต่อไป

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอาจได้รับการปรับลดลงหากบริษัทมีผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้อย่างมีนัยสำคัญ หรือหากบริษัทมีการซื้อกิจการและ/หรือการลงทุนโดยใช้เงินกู้จำนวนมากจนทำให้สถานะทางการเงินของบริษัทอ่อนแอลงอย่างมาก ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่องในขณะที่ยังคงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเอาไว้ได้

ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ*

หน่วย: ล้านบาท

	ม.ค.-มิ.ย. 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			
		2566	2565	2564	2563
รายได้จากการดำเนินงานรวม	5,745	11,830	18,910	21,529	9,014
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี	834	1,984	4,206	9,510	1,842
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	1,330	2,948	5,178	10,402	2,642
เงินทุนจากการดำเนินงาน	1,147	2,493	4,021	8,378	2,175
ดอกเบี้ยจ่ายที่ปรับปรุงแล้ว	26	100	160	156	137
เงินลงทุน	968	1,023	1,450	762	2,701
สินทรัพย์รวม	17,484	17,731	19,796	26,384	16,527
หนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้ว	20	0	1,423	2,143	6,526
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว	13,705	13,704	13,510	14,306	7,626
อัตราส่วนทางการเงินที่ปรับปรุงแล้ว					
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%)	23.1	24.9	27.4	48.3	29.3
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนถาวร (%)	13.2 **	12.0	21.5	51.9	13.3
อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่าย (เท่า)	51.6	29.4	32.3	66.7	19.3
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (เท่า)	0.0 **	0.0	0.3	0.2	2.5
อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงิน (%)	13,198.0 **	ไม่ระบุ	282.6	391.0	33.3
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุน (%)	0.1	0.0	9.5	13.0	46.1

* งบการเงินรวม

** ปรับอัตราส่วนให้เป็นตัวเลขเต็มปีด้วยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)

อันดับเครดิตองค์กร:

A

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Stable

บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000

© บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2567 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ในรูปแบบหรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มีใช้ค่าแกลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มีได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมีได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria